

## Anh yêu em

T&#225;c Gi&#7843;: Vô danh

Th&#7913; S&#225;u, 27 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2010 23:22

---

Wendy yên tâm, bố o đẽ m vớ i em là cha mẽ em sẽ hài lòng. Anh cho hẽ biẽt là anh sẽ thẽp ng yêu em, chăm sóc em suẽt đẽ i



u15346015 fotosearch.com

Buõ i chiõ u ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thõ hai đõ i hõ c Dõ õ c Khoa đõ ng đõ i chuyõ n xe lõ a đõ õ i subway cõ a thành phõ NewYork đõ trõ võ nhà. Tõ t cõ các anh chõ em cõ a cô đõ u hõ n là sõ võ nhà đõ ng 7 giõ đõ đoàn tõ trong buõ i cõ m chiõ u thân mõ t cùng cha mõ theo truyõ n thõ ng cõ a gia đõnh hõ Bõ ng Wendy đõ ý đõ n mõ t cõ p nam nõ đõ ng đõ ng cách cô vài bõ õ c, hõ đõ ng ra đõ u bõ ng tay đõ "nõ i" võ i nhau. Wendy hiõ u đõ õ c thuõ t ngõ ra đõ u bõ ng tay vì trong nhõ ng năm đõ u đõ i hõ c cô đõ volunteer làm viõ c trong trõ õ ng tiõ u hõ c dành cho ngõ õ i khuyõ t tõ t nên cô đõ hõ c đõ õ c cách ra đõ u tay đõ trõ truyõ n võ i nhõ ng ngõ õ i cảm đõ c. Võ n tính chõ u khó hõ c hõ i, Wendy đõ khá thông thõ o thuõ t ngõ này. Nhìn vào cách ra đõ u cõ a hai ngõ õ i khuyõ t tõ t õ trõ m subway, Wendy đõ "nghe lóm" đõ õ c câu chuyõ n cõ a hai ngõ õ i. Thì ra, cô gái cảm hõ i thõ m đõ õ ng đõ n mõ t nõ i nào đõ, nhõ ng chàng thanh niên cảm thì "trõ lõ i" là anh không biẽt nõ i chõ n đõ. Wendy rõ t thông thõ o đõ õ ng xá trong khu võ c nõ y nên có mõ nh đõ n đõ ng ra chõ đõ n cho cô gái. Dĩ nhiên cõ ba đõ u dùng cách ra đõ u bõ ng tay đõ "nõ i" trong câu chuyõ n cõ a hõ . Khi xe lõ a đõ n trõ m thì Wendy và hai ngõ õ i bõ n mõ i quen đõ kõ p thõ i trau đõ i emails address cho nhau.

Nhõ ng ngày sau đõ, ba ngõ õ i tiõ p tõ c trõ chuyõ n dùng phõ õ ng tiõ n text messages cõ a mobile phone rõ i đõ n dà hõ trõ thành bõ n thõ n giao cách cõ m võ i nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biẽt anh đõ ng làm viõ c cho mõ t hõ ng xuõ t nhõ p khõ u và õ cách nhà Wendy mõ t đõ i không xa mõ y. Tõ nhõ ng text messages, emails thõ m hõ i xã giao lúc đõ u, cõ hai đõ n đõ n tiõ n đõ n chõ trõ thành bõ n thân lúc nào không hay. Đõ i khi Jack đõ n trõ õ ng đõ n và mõ i cô đõ ỏ. Cõ hai thích khung cõ nh êm đõ m trong Central Park nên thõ õ ng yên lõ ng đõ bên nhau trong nhõ ng giõ phút nghĩ ngõ i. Tuy phõ i ra đõ u đõ trõ chuyõ n nhõ ng Wendy không cõ m thõ y bõ t tiõ n mà cô lõ i có đõ p trau đõ i "thõ thuõ t" đõ nghõ thuõ t ra đõ u cõ a cô càng lúc càng tình xõ o hõ n. Đõ n mùa thu năm đõ thì hai ngõ õ i đõ thân thiõ t nhõ mõ t cõ p tình nhân.

## Anh yêu em

T&#225;c Gi&#7843;: Vô danh

Th&#7913; S&#225;u, 27 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2010 23:22

---

Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên luôn ưu tiên khi Jack ra đời "I Love You" thì Wendy đã nhúng vào vai anh.

Sau những giờ học, thoải mái Wendy cũng vào chatroom để dạo chơi bên bàn, một khi Wendy đặt câu hỏi "Bạn có thể fall in love với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào trả lời cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bối rối không ít.

Vào dịp lễ Thanksgiving năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu trả lời: "Wendy có chịu làm girl friend của mình không?" Wendy vui mừng và kinh ngạc những sau đó là những sự mâu thuẫn không ngừng trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sắp phải rời đi một nơi xa lạ những người thân. Chắc hẳn cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng mọi phương pháp để mong lôi kéo đứa con gái "lớn lên ngoài kia" trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, họ đến các anh chị em, bạn bè, những người cha mẹ cô mời đi để làm thuyết khách. Những người áp lực này, Wendy chỉ có thể phản đối với gia đình với nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ quan trọng, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy yên ổn hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.

Gia đình sau khi nghe cô kể bày đã không còn quá khinh chê bình. Mọi người dần dần là sắp phải gặp Jack trước rồi mọi người có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Chắc hẳn dự định là sắp phải gặp Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hoàn thành công việc silent night bình yên cho tâm hồn những người. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những chuyện, hành động khiến mình Jack thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhận sự gia ơn và chúc lành của Thiên Chúa. Trên đường đến nhà Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của Wendy đã không thoát khỏi sự quan sát của Jack, anh mỉm cười ra đời cho cô:

- Wendy yên tâm, bố mẹ với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho biết là anh sẽ thay đổi yêu em, chăm sóc em suốt đời.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trẻ tuổi thu được một kết quả như mong muốn.

Vào buổi chiều, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:

- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà còn khuyết tật như con.

Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những người bạn bạn, hoa tươi trên tay Jack tất cả đều phải đứng dậy, anh nhào tới ôm cô vào vòng tay khế mệnh của anh. Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bỗng nghe một giọng nói thốt phát ra từ phía miệng của Jack:

- Trông đẹp, em biết nói à?

## Anh yêu em

T&#225;c Gi&#7843;: Vô danh

Th&#7913; S&#225;u, 27 Th&#225;ng 8 N&#259;m 2010 23:22

---

Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.

Mọi người ngoảnh lưng đi ngay sau khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la hét, nháy nhót nhếch nhếch điên điên. Thì ra Jack cũng nghĩ Wendy là một cô gái cảm thán mà anh vẫn sinh lòng quý trọng mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng hào có quý trọng như sáng suốt vì đã chọn được tình trong mộng tuy vậy nhưng thời gian.

Thường Đố chúng ta đang đứng trên cao, hình như ngài cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đi đến suốt một năm qua.